

Hãy nắm lấy trách nhiệm cho tầng lớp của người - và đừng nản chí. Đối với một chiến sĩ thì không có gì tốt hơn là một trận tuyến xứng đáng. Hạnh phúc thay những kẻ tìm ra được mặt trận đúng nghĩa cho mình. Ở đó, cửa thiên đường mở lớn đón chờ. Nhưng nếu người không tung thân vào trận chiến này, người từ bỏ trách nhiệm và danh dự và chỉ mang lấy tội nhục.... (Hãy dẫn thân, vì dù) Chết đi, người sẽ có thiên đường; chiến thắng, người sẽ hưởng trọn thế gian. Đứng đây, hỡi người, quyết tâm chiến đấu.... Trí tuệ mà suy tưởng có được trên con lộ này bao gồm sự dẫn thân và là toàn triệt.... Dẫn thân cho trách nhiệm của mình dù là bất toàn vẫn còn là tốt đẹp hơn làm việc hay cho kẻ khác.... Nhưng với kẻ đầy nghi ngờ, thiếu hiểu biết, không có niềm tin thì hẳn sẽ phải bị diệt vong. Những kẻ nào nghi ngờ nhiều quá sẽ không có cả thế gian này cũng như mất luôn cõi khác.... Do đó, với thanh gươm trí tuệ, hãy chặt đứt những tác hại từ ngu dốt: đó là sự ngần ngại trong trái tim người. Hãy bắt đầu xung cuộc. Đứng lên! (Bhagavadgita)

Chính trong tinh thần kinh điển đó mà anh chị em trong ban chủ trương TRIẾT cố gắng theo đuổi một trách nhiệm đúng nghĩa và xứng đáng cho mình. Kẻ thù của kẻ trí là sự ngu dốt và trở ngại lớn nhất đối với họ là sự ngần ngại, thiếu quyết tâm theo đuổi lý tưởng của mình. Và trong trường hợp kẻ sĩ Việt Nam, chính cái tâm ý đầy nghi ngờ, bất định, không dẫn thân đã biến lịch sử quốc gia và dân tộc thành một tấn tuồng bi đát, bị làm chủ bởi năng lực u tối, cuồng si, bất trí. Đã đến lúc - TRIẾT kêu gọi - kẻ trí hãy vứt bỏ cái sinh mệnh dở dang của mình để đứng dậy nắm lấy lịch sử cho mình. Đây là một lịch sử có nội dung hiểu biết, rộng mở, tương kính. Hãy sống sinh động như một kẻ trí tích cực, chủ động, dẫn thân. Bóng tối sẽ còn mãi mãi nếu không có kẻ nào chịu thấp lên ngọn đèn tri thức.

TRIẾT, với ý thức và ý chí đó, tiếp tục công việc đã được đề ra trong các số trước: kiến tạo một diễn đàn tư tưởng, trên bình diện triết học, bằng Việt ngữ, để cùng nhân thức, cùng suy tưởng về những vấn đề con người và lịch sử Việt Nam trong cộng đồng nhân loại. Đây là một trách nhiệm tri thức trong nhu cầu phải đối diện vấn đề để mở ra một tiến trình đối thoại nhằm cùng nhau khai phá khả thể hướng thượng cho tương lai. Bên cạnh năng lực dẫn thân, công việc này đòi hỏi nhiều khả năng tự chế để cho TRIẾT không bị vướng vào, không bị lôi xuống vũng bùn của những năng động tiêu cực, bi quan, mạ lỵ, ngu dốt. Tự trong tiến trình đối thoại, kẻ trí phải luôn luôn canh chừng ngọn lửa đang nhen nhúm của mình trước ngọn gió từ bóng tối vô cùng. Và trận chiến mà TRIẾT nói đến chính là sự chiến đấu với bóng tối bao trùm đầy bão tố bất thường này.

Dĩ nhiên là với nhiều khó khăn. Sau hơn một năm, TRIẾT mới có dịp gặp lại quý độc giả. Ban chủ trương xin thành thật cáo lỗi. Duy trì được việc ấn hành đều đặn một tập san triết học và tư tưởng trong sinh hoạt người Việt hải ngoại vẫn còn gặp nhiều trở ngại khá lớn. Chúng tôi cố gắng để tiếp tục xuất bản TRIẾT trong khả năng giới hạn của mình. Tuy vậy, trong số này, TRIẾT hy vọng vẫn tiếp tục gọi tới quý độc giả những công trình biên khảo công phu với những suy nghĩ táo bạo và mang đầy tính chất gợi hứng. Mong quý vị đọc, phê bình, đóng góp bài vở, và giới thiệu TRIẾT đến với quý độc giả mới.

Trân trọng,

TRIẾT